

Kế hoạch **từ ngày 5 tháng 10 trở đi** mở cửa hoạt động có điều kiện đối với một số địa điểm vui chơi giải trí

Quy định chung:

- (1) Đặt lịch hẹn trước, đăng ký thông tin liên lạc xác thực, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia, kiểm soát lưu lượng người và tăng cường thông gió. Không được phép có hành vi phục vụ “hộ tống”.
- (2) Hơn 60% nhân viên phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19 đã qua 14 ngày để thực hiện quản lý sức khỏe.
- (3) Thực hiện theo hướng dẫn liên quan về các biện pháp quản lý phòng chống dịch áp dụng với các lĩnh vực khác nhau do Bộ Kinh tế công bố.

Phân loại	Các biện pháp quản lý chống dịch khác ngoài quy định chung
Địa điểm trò chơi điện tử Quán internet	<ul style="list-style-type: none"> ● Khách chơi một người một máy, phải lắp đặt vách ngăn giữa các máy hoặc áp dụng hình thức ngồi cách quãng/ngồi so le. Cấm ăn uống. ● Phải lắp đặt thiết bị camera giám sát, khi cần thiết có thể cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng điều tra. ● Thực hiện vệ sinh môi trường và máy thường xuyên, sau khi khách hàng rời đi phải khử trùng máy ngay lập tức. Tăng cường khử trùng nhà vệ sinh.
Địa điểm trình chiếu âm nhạc (MTV)	<ul style="list-style-type: none"> ● Chỗ ngồi cố định, ngồi so le hoặc ngồi cách quãng. Chỗ ngồi không cố định, cần phải duy trì khoảng cách hơn 1,5 mét. Không được ăn uống. ● Sau khi mỗi nhóm khách hàng sử dụng xong, thiết bị, môi trường trong phòng phải được khử trùng, dọn dẹp sạch sẽ, cách nhóm khách hàng sau sử dụng ít nhất 30 phút. ● Giữ không gian thông thoáng và thông gió 2 giờ một lần để tăng tốc độ lưu thông không khí trong nhà.
Tụ điểm karaoke (KTV tự phục vụ, bốt KTV)	<ul style="list-style-type: none"> ● Không được ăn, ngoại trừ uống nước. Phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia (kể cả khi sử dụng micrô). ● Sau khi mỗi nhóm khách hàng sử dụng xong, thiết bị, môi trường trong phòng phải được khử trùng, dọn dẹp sạch sẽ, cách nhóm khách hàng sau sử dụng ít nhất 30 phút. ● Giữ không gian thông thoáng và thông gió 2 giờ một lần để tăng tốc độ lưu thông không khí trong nhà.
Cửa hàng game Tabletop, quán mặt chược	<ul style="list-style-type: none"> ● Khách hàng ở các bàn khác nhau hoặc ở phòng riêng, giữ khoảng cách hơn 1,5 mét, dùng bình phong hoặc vách ngăn. Những người ở cùng bàn sử dụng vách ngăn. ● Thực hiện vệ sinh tay và đeo găng tay trước và sau khi tiếp xúc với thiết bị vui chơi. Ăn uống phải tuân thủ các quy định về ăn uống có liên quan. ● Thiết bị vui chơi và mặt bàn khi khách sử dụng xong phải khử khuẩn ngay lập tức, trong khoảng thời gian ít nhất là 15 phút nhóm khách tiếp theo mới có thể được sử dụng.

Những nơi vẫn phải đóng cửa: phòng hát karaoke, vũ trường, câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ, quán rượu, quán bar, viện chăm sóc sắc đẹp (cắt tóc cho khách tham quan, làm đẹp có thiết bị nghe nhìn)